



ประกาศศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติราชการในศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวสมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๐๕	นางสาวจินณ์ ดอนปัน	ลำดับที่ ๑
๐๘	นางสาวพรนันท์ จตุรงค์รัมย์	สำรองลำดับที่ ๑
๐๒	นายนราธิปพงษ์ ศรีชุย	สำรองลำดับที่ ๒
๑๑	นางสาวสุภาวดี แก้วสุวรรณ	สำรองลำดับที่ ๓
๐๙	นายปรัชญ์ นันทาเวียง	สำรองลำดับที่ ๔

รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓. ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๔. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นใน ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป หากไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ